

Số: 35/TTTr-MNAD

An Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương cho PHHS để xe tại sân nhà văn hóa thị trấn cũ trong thời gian đưa và đón trẻ tại trường mầm non An Dương

Kính gửi: Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn An Dương.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện an Dương; Kế hoạch chuyên đề “Tôi yêu Việt Nam” của nhà trường;

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trong trường học, đồng thời tạo không gian cho trẻ học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn. Trường mầm non An Dương làm tờ trình kính trình Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn An Dương một việc như sau:

- Để đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non. Nhà trường làm mới khu vui chơi phát triển thể chất, đồng thời mua bổ sung được 04 bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ. Các đồ chơi cần phải được sắp xếp, bố trí ở các vị trí đảm bảo không gian an toàn cho trẻ hoạt động diện tích sân chơi của nhà trường chưa đảm bảo diện tích tối thiểu/trẻ theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT và tình hình thực tế hiện nay các buổi chiều trong thời gian trả trẻ từ 16 -17 giờ, nhiều PHHS đón trẻ sau đó cho trẻ vui chơi tại khu vực sân trường, lượng học sinh chơi vào các buổi chiều rất đông, song một số phụ huynh học sinh chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông trong trường học: Để xe không đúng nơi quy định, đi xe vào trong khu vực sân trường nên có nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi đang vui chơi trong khu vực sân trường.

Xuất phát từ yêu cầu và thực tiễn nêu trên, để đảm bảo an toàn giao thông trong trường học, đồng thời để tạo không gian cho trẻ được vui chơi lành mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhà trường kính đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND



thị trấn An Dương tạo điều kiện cho nhà trường mượn khu vực sân nhà văn hóa thị trấn cũ làm khu vực để xe cho PHHS trong thời gian đưa và đón trẻ tại trường. Đồng thời cho phép nhà trường được mở cổng phụ thông từ sân trường sang sân nhà văn hóa để thuận tiện việc đi lại cho PHHS.

Vậy nhà trường kính mong Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn An Dương nhất trí cho phép nhà trường thực hiện các nội dung đã trình, tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thoa

